

BÁO CÁO THAM LUẬN

GIÁO XỨ VÕ DÔNG

Kính thưa Cha chủ tịch và quý Cha trong Ủy Ban Đoàn kết Công Giáo tỉnh Đồng nai, Quý Cha trong ủy Ban đoàn kết Công Giáo Huyện Thống Nhất

Kính thưa Quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền, MTTQ Tỉnh Đồng Nai, huyện Thống Nhất;

Kính thưa quý vị đại biểu;

Kính thưa Đại hội!

Trước tiên, cho phép con được thay lời cho Linh mục Chánh xứ Võ Đông, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân Giáo xứ Võ Đông, bày tỏ niềm vui mừng và hy vọng trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người trong Huyện nhà. Xin được nói lên lời cảm ơn đối với Chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện để đồng bào Công giáo được tự do sống đạo và góp phần xây dựng quê hương. Xin kính gửi đến quý Cha, cùng toàn thể quý vị đại biểu có mặt trong Đại hội hôm nay, lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân ái và đoàn kết.

Kính thưa quý Cha toàn thể quý vị!

Thấm nhuần tinh thần của Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “*Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phục vụ vì hạnh phúc của đồng bào*” và Thư chung năm 2001: “*Người ki tô hữu không được thờ ơ với những chương trình phát triển cũng như tình trạng nghèo đói và những tệ nạn xã hội, bởi vì chúng ta là thành viên của cộng đồng dân tộc với tất cả quyền lợi và nghĩa vụ*”. Hay như Công đồng Vaticanô II của giáo hội công giáo toàn cầu đã dạy: “*Khi tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời, các Kitô hữu không được sao nhãng những bổn phận trần thế*”. Đồng bào Công giáo giáo xứ Võ Đông với tổng số 6.750 giáo dân, cùng với các Giáo xứ khác, là một bộ phận đồng trách nhiệm và góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của toàn xã Gia Kiệm, của huyện Thống Nhất, giúp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, ANQP tại địa phương, luôn đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng với mọi thành phần khác trong Huyện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là hưởng ứng có trách nhiệm cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - Sống tốt đời đẹp đạo*” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tỉnh đã triển khai.

Được vinh dự phát biểu tham luận. Tôi xin được chia sẻ đến Đại hội và quý vị đại biểu một số cảm nhận sau:

Thứ nhất, tất cả chúng ta đều là Công dân của Đất nước Việt nam.

Linh mục, Tu sĩ đến giáo dân tất cả đều là công dân của Tổ quốc với đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm. Vì thế việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là điều đương nhiên. Cha Chánh xứ, với trách nhiệm là chăm lo cho đời sống Đức Tin, đời sống tinh thần cho bà con Giáo dân, các hoạt động tôn giáo tại Giáo xứ đều thực hiện theo đúng lịch Phụng vụ chung và theo đúng tinh thần của Luật Tôn giáo – tín ngưỡng. Là công dân, quý Cha ý thức trong việc sẵn sàng dẫn thân để góp phần kiến tạo một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn theo tinh thần Tin mừng, qua các hoạt động thiết thực nhằm làm thăng tiến đời sống nhân bản, thể chất cho mọi người. Như thế, “*Tốt đời – Đẹp Đạo*”, chính là phương châm sống để chúng ta, những người Công giáo thực thi trách nhiệm của mình với tư cách vừa là một công dân Nước Trời, vừa công dân của Tổ quốc Việt Nam.

Thứ hai, cùng chia sẻ mối bận tâm chung của cộng đồng xã hội.

Được sự quan tâm của chính quyền, đời sống vật chất của nhân dân đã được cải thiện và nâng cao rất nhiều. Nhưng vẫn còn đó những mối bận tâm chung cần kiên trì và chung tay giải quyết từng bước. Không chỉ chăm lo đời sống Đức Tin, mà phát triển con người toàn diện chính là mục tiêu giáo dục của người Công giáo. Vì thế chúng tôi cố gắng quan tâm đến những mối ưu tư chung của toàn thể xã hội.

Theo lời kêu gọi của quý Đức Cha Giáo phận, các vấn đề môi trường sống, bài trừ các tệ nạn xã hội trong địa bàn, đạo đức trong chăn nuôi, trồng trọt, trong làm ăn buôn bán... luôn được nhắc đến trong các giáo huấn hằng ngày. Đặc biệt, quý Cha quan tâm đến các hoạt động chăm sóc cho sức khỏe của người dân. Bởi sức khỏe là quà tặng của Thiên Chúa, là vốn quý của con người, là nền tảng vững chắc để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng, của quê hương. Giáo xứ thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe, phòng tránh bệnh tật, cổ vũ các phong trào thể dục thể thao cho mọi thành phần dân Chúa, từ các cụ cao niên đến các thiếu nhi, tích cực phát động phong trào "Giáo xứ Xanh - sạch - đẹp" nhằm kêu gọi mọi người biết quan tâm gìn giữ môi trường sống trong lành. Hằng tháng, chúng tôi kêu gọi các y bác sĩ và các mạnh thường quân tổ chức các đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; kêu gọi giáo dân hưởng ứng chương trình Hiến máu tình nguyện... Mọi Giáo dân trong Giáo xứ luôn rộng lòng ủng hộ quỹ bác ái xã hội, cứu trợ chăm sóc người già yếu neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, Cứu trợ thiên tai bão lụt... Vào các dịp lễ Giáng sinh, Tết nguyên đán, phong trào hướng về người nghèo, khó khăn, khuyết tật lại nở rộ. Chia sẻ mỗi bận tâm chung của chính quyền, mỗi năm vận động xây dựng mới hoặc sửa chữa các căn nhà tình thương. Ngoài ra còn vận động các suất học bổng khuyến học giúp học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện học tập. Tổ chức các lớp Đàn, Vẽ, Võ thuật, Dưỡng sinh... cho thiếu nhi để phát triển năng khiếu, tăng cường sức khỏe, giúp giảm bớt tác hại của những trò chơi vô bổ có hại đến sự phát triển tinh thần thể chất, nguy hiểm đến sự phát triển nhân cách, đời sống đạo đức của các em. Ngay tại các lớp Giáo lý tại giáo xứ, chú tâm giáo dục nhân bản cho thanh thiếu nhi, hướng nghiệp cho giới trẻ với mục đích để góp phần đào tạo một thế hệ tương lai có đức, có tài, những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.

Những hoạt động khiêm tốn vừa nêu phần nào nói lên sự đồng trách nhiệm của Giáo xứ trong tiến trình phát triển chung của địa phương. Những việc làm trên, đồng bào Công giáo không chỉ cùng thể hiện đạo lý "trương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam và trên hết thể hiện dấu chỉ của người Kitô hữu theo lời Chúa dạy "Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau"

Thứ ba, cùng góp phần xây dựng vững mạnh "Khởi đại đoàn kết toàn dân tộc".

Đây chính là mục tiêu cần hướng tới để có thể sống "Tốt đời - đẹp đạo" Dưới sự hướng dẫn của UB.MTTQ các cấp, Ban ĐKCG huyện, Giáo xứ Võ Đông nói riêng và các giáo xứ trong huyện nói chung đã biết sống tình hiệp nhất huynh đệ, đoàn kết gắn bó với đại gia đình dân tộc. Kịp thời lắng nghe và chấn chỉnh để các hoạt động tôn giáo luôn đi đúng tinh thần Luật tôn giáo - tín ngưỡng, các nghị định của chính phủ. Nhiều giáo dân đã tham gia công tác xây dựng chính quyền cơ sở, tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân, làm thành viên mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng địa phương phát triển hơn.

Kính thưa quý Cha, kính thưa quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể Đại hội!

Để đạt được những kết quả trên, chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, UBND, đặc biệt là sự đồng hành trong trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất. Chúng ta tin tưởng rằng đồng bào các tôn giáo nói chung và đồng bào công giáo nói riêng sẽ ngày càng gắn bó, thực hiện thắng lợi hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" - "Sống Tốt đời đẹp đạo": cùng chung tay xây dựng quê hương vì một mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Sau cùng xin kính chúc sức khỏe quý Cha và quý vị đại biểu, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn trân trọng kính chào.

Giáo xứ Võ Đông